

HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH CHĂN NUÔI GÀ THẢ ĐÒI SINH HỌC

VÕ ĐẠI CHUNG

Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quảng Bình

Tận dụng lợi thế vùng gò đồi ở địa phương, anh Nguyễn Văn Nhị ở thôn 5, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã triển khai mô hình chăn nuôi gà cỏ thả đồi theo hướng an toàn sinh học. Cách làm này vừa góp phần phát triển nghề nuôi gà thả đồi, gà thả vườn bằng con giống địa phương, vừa tạo thu nhập, giải quyết việc làm, tạo nguồn cung cấp sản phẩm chăn nuôi tại chỗ có chất lượng, giá trị kinh tế cao cho thị trường.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mất sớm, nhà lại đông anh em nên Nguyễn Văn Nhị, sinh năm 1990, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch không thể theo học đến bậc đại học, sớm phải phụ mẹ lao động kiếm thêm thu nhập, trang trải cho cuộc sống gia đình. Những năm vào miền Nam làm thuê ở các trang trại, mô hình nông nghiệp, Nhị học hỏi được nhiều kinh nghiệm thực tiễn và tự tìm cho mình các lớp tập huấn nâng cao kiến thức. Trở về quê lập nghiệp, năm 2017, Nguyễn Văn Nhị thành lập Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Nhị Nguyễn và quyết định khởi nghiệp với mô hình chăn nuôi gà đồi.

Ngay từ khi bắt tay vào xây dựng mô hình chăn nuôi gà thả đồi, Nguyễn Văn Nhị đã đặt mục tiêu sản phẩm mình làm ra không những ngon mà phải sạch. Bởi vậy, Nhị tìm tòi học hỏi quy trình chăn nuôi an toàn sinh học từ các chương trình truyền hình, sách báo và internet để từ đó đúc rút cho mình một quy trình chăn nuôi riêng. Nhận thấy địa phương có nhiều phụ



Mô hình chăn nuôi gà thả đồi sinh học của anh Nguyễn Văn Nhị

Ảnh: **V.Đ.C**

phẩm nông nghiệp như: cám, ngô, đậu tương, bột cá..., tuy vậy, phần lớn số phụ phẩm này vẫn đang được người nông dân sử dụng theo cách hết sức thủ công ở dạng thô, không đảm bảo cân đối được dinh dưỡng cần thiết trong chăn nuôi. Trong khi đó, người chăn nuôi sử dụng thức ăn công nghiệp thì dẫn đến giá thành gà thương phẩm cao do chi phí thức ăn chăn nuôi lớn, làm giảm lợi nhuận. Từ thực tế đó, Nhị mày mò tìm kiếm các công thức, tự mình tìm hiểu các nguồn nguyên liệu để phối trộn thức ăn cho gà. Sau nhiều lần thử nghiệm, thay đổi công thức cho phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng theo độ tuổi của gà, đến nay, Nguyễn Văn Nhị đã có công thức thức ăn an toàn, bổ dưỡng cho gà với các thành phần chủ yếu là phụ phẩm nông nghiệp, chế phẩm sinh học, kháng sinh hữu cơ, nước và thuốc bổ. Anh Nguyễn Văn Nhị cho biết: Đầu vào nguyên

liệu như ngô, thóc, mầm lúa mạch, mầm ngô phối hợp với một số loại kháng sinh tự nhiên, vi sinh vật hỗ trợ tiêu hóa... Sử dụng thức ăn này giúp giảm giá thành đầu vào và độ an toàn cao hơn vì đã khống chế được hàm lượng kháng sinh...

Những thử nghiệm trong chăn nuôi gà thả đồi theo hướng sinh học của Nhị đã mang lại kết quả đáng mừng. Những lứa gà lai chọn, gà cò mang thương hiệu Nhị Nguyễn lần lượt được xuất ra thị trường và được khách hàng đón nhận, phản hồi tốt. Hiện thị trường tiêu thụ gà đồi sinh học Nhị Nguyễn không chỉ địa bàn trong tỉnh mà còn mở rộng ở thị trường các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và một số địa phương khác. Với giá thành 90.000 đồng/kg đối với gà lai chọn, 150.000đ/kg đối với gà cò, sản phẩm gà đồi sinh học của Nhị Nguyễn hướng đến mục tiêu chất lượng cao, giá thành rẻ, đáp ứng nhu cầu của phần đông khách hàng hiện nay. Anh Nguyễn Văn Nhị cho biết thêm: Vừa qua, trang trại đã nuôi thử nghiệm 5.000 - 6.000 con gà cò, khoảng 6-7 tháng xuất bán cho các nhà hàng, các quán ăn có nhu cầu gà đặc sản thì đều được phản hồi tốt về giá cả phù hợp và chất lượng tuyệt vời..."

Để chăn nuôi gà thả đồi, thả vườn đảm bảo an toàn sinh học, mang lại năng suất, hiệu quả tối ưu thì không phải hộ chăn nuôi nào cũng làm được. Nhị cho biết, gà là vật nuôi khá nhạy cảm nên bên cạnh nguồn thức ăn, nguồn nước sạch, người chăn nuôi phải căn cứ vào dịch tễ dịch bệnh trên địa bàn để vận dụng quy trình chăn nuôi gà thả đồi sinh học vào thực tế tại cơ sở một cách có hiệu quả. Để đảm bảo cho đàn gà khỏe mạnh, chuồng nuôi, vườn thả phải thường xuyên vệ sinh sát trùng bằng các loại thuốc sát trùng kể cả trường hợp trong khu vực không có dịch bệnh, thường xuyên dọn dẹp phát quang xung quanh chuồng nuôi. Sau mỗi vụ nuôi phải vệ sinh chuồng trại kỹ càng để tiêu diệt mầm bệnh, bảo vệ sức khỏe cho đàn gà.

Xác định xu hướng thị trường tiêu dùng đang hướng đến sản phẩm ngon và sạch, đồng thời dự báo nhu cầu gà thịt thả đồi sẽ ngày càng lớn, Nguyễn Văn Nhị đã liên kết với hơn 10 hộ dân trên địa bàn các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy. Với quy mô khoảng 1,6 vạn con, các lứa gà được nuôi gối nhau, Nhị đã đảm bảo được nguồn gà thịt thương phẩm cung cấp thường xuyên cho khách hàng. Liên kết với các hộ dân, Nguyễn Văn Nhị cung cấp con giống, thường xuyên tập huấn kỹ thuật cho bà con, hướng dẫn các kiến thức chăn nuôi khoa học và khi gà đạt tiêu chuẩn, Nhị cũng sẽ bao tiêu đầu ra. Người nông dân vì vậy sẽ không phải lo lắng đến thị trường tiêu thụ - một trong những khó khăn thường gặp của người chăn nuôi. Được biết, doanh thu mỗi tháng của Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Nhị Nguyễn đạt khoảng 500 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 5 lao động là các thanh niên, đoàn viên và nhiều người dân địa phương. Bản thân Nhị cũng luôn trăn trở, đồng hành cùng phong trào thanh niên khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Có thể nói, với ý chí vươn lên của mình, Nguyễn Văn Nhị đã tự lập thân, lập nghiệp với mô hình khởi nghiệp về chăn nuôi gà đồi. Những hướng đi mới, cách thức thực hiện rất táo bạo đã thể hiện sự nhanh nhạy của chàng thanh niên trẻ tuổi, dám nghĩ, dám làm. Vẫn còn nhiều thử thách phía trước và vẫn còn rất nhiều việc mà Nguyễn Văn Nhị cần hoàn thiện thêm trên con đường mà mình đã chọn nhưng quan trọng hơn cả, bên cạnh hiệu quả kinh tế, anh đã tạo được những hiệu quả xã hội đáng ghi nhận về giải quyết việc làm cho nông dân, đoàn viên, thanh niên; tạo nên những cách làm nông nghiệp hiện đại mà nhiều thanh niên khác có thể học hỏi, làm theo. Hy vọng trong tương lai không xa, thương hiệu gà đồi sinh học Nhị Nguyễn sẽ là một trong những sản phẩm đặc trưng của quê hương ■